

สพฐ.พร้อมวิเคราะห์ผลข้อสอบครูผู้ช่วย 66 หลังพบเสียงสะท้อนอีก

นำเสนอเมื่อ : 27 มิ.ย. 2566

สพฐ. พร้อมวิเคราะห์ผลข้อสอบ
เชื่อบีหนาได้ข้อสอบที่เป็นมาตรฐานกลาง เผย
เตรียมพร้อมสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ประกาศรับสมัครเดือน ก.ค. นี้

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการเปิดเผยว่า ขณะนี้การจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั่วประเทศ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2566 ได้ดำเนินการสอบเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 24-25 มิ.ย. ซึ่งภาพรวมของการจัดสอบเรียบร้อยดี แต่ในการสอบครั้งนี้ ดูนได้พบเสียงสะท้อนถึงการข้อสอบจากผู้เข้าสอบเช่นเห็นว่า ข้อสอบแต่ละมหาวิทยาลัยร่วมกับกลุ่มคลังข้อสอบของแต่ละ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษานั้น มีความยากง่ายแตกต่างกัน รวมถึงข้อสอบบางข้อมีความผิดพลาดและเนื้อหาที่ออกมีความล้าสมัยไม่ตรงกับปัจจุบัน นอกจากนี้ยังพบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดส่งข้อสอบผิดพลาดใน 3 เขต คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) หนองคาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) หนองคาย เขต 2 และ สพม.บึงกาฬ จนมีผู้ได้รับผลกระทบจากการต้องเลื่อนสอบหลายร้อยคน โดยตนจะประสาน สพฐ. ให้ตรวจสอบและดำเนินการจัดสอบใหม่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไป ทั้งนี้ ศธ. จะนำเสียงสะท้อนของการสอบครั้งนี้มาปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตเนื้อหาข้อสอบครูผู้ช่วยจะมีความเป็นกลางและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

ด้านนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า การจัดสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไปครั้งนี้ ได้มีเงื่อนไขผู้คุมคัดจากเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่กำหนดให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นในการออกข้อสอบ ซึ่ง สพฐ. ก็พยายามทำอย่างดีที่สุด เพื่อให้เราได้ครูตรงกับความต้องการ เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ สวนประเด็นเสียงสะท้อนจากผู้เข้าสอบถึงความยากง่ายของข้อสอบในแต่ละกลุ่มคลังข้อสอบนั้น ดูนไม่ยากให้คิดเช่นนั้น ซึ่งขอให้รอประกาศผลสอบออกมาก่อน จากนั้น สพฐ. จะมาวิเคราะห์ข้อสอบอีกครั้งว่า ข้อสอบของแต่ละกลุ่มคลังข้อสอบมีความยากง่ายจริงหรือไม่ รวมถึงมีผู้ผ่านการสอบและไม่ผ่านการสอบก็เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นเมื่อผลสอบออกมาเป็นอย่างไร เราจะวางแผนแก้ปัญหา และในการสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไปในปีหน้า เชื่อว่าข้อสอบจะมีมาตรฐานกลางที่มีความเหมาะสมอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ สพฐ. กำลังเตรียมที่จะประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย รอบกรณีพิเศษ ภายในเดือน ก.ค. นี้ และจะดำเนินการสอบในเดือน ส.ค. ซึ่งการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษนี้ จะเป็นอำนาจของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ดำเนินการจัดสอบเอง โดยคาดว่าไม่นานจะมีปัญหาอะไร

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก เดลินิวส์ วันที่ 26 มิถุนายน 2566